
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 
วันอังคารที ่๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom 
--------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ       รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๖. อาจารย์เมธี  พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                กรรมการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๘. อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
๙. อาจารย์ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 และงานทะเบียน 
๑๐. ดร.พรพรรณ  ดอนพนัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- 
 
เริ่มประชุม ๑๕.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ 
มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน ๖ ฉบับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เชิญรองอธิการบดีที่ดูแลประชุม ขอให้รองอธิการบดีวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ ให้ข้อมูลในที่ประชุมว่า 
จากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม มีการดำเนินการที่แตกต่างจากเดิม หลักสูตร  
ที่พัฒนาขึ้นมา ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ส่งสำนักงานปลัดกระทรวง 

/การ... 
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การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนว ัตกรรม  (สป.อว) ผ ่านระบบ Checo โดยมีผ ู ้ทรงคุณว ุฒิ  
ตรวจรายละเอียดข้อมูลในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน จะเน้นเรื่องคุณลักษณะบัณฑิต ความรู้ ทักษะ 
จริยธรรม Learning Outcome, PLO ของหลักสูตร หลังจากดำเนินการหลักสูตรได้กึ่งหนึ่ง จะมีการกำกับ
ติดตาม ประเมินและตรวจสอบการดำเนินการของหลักสูตรว่าบรรลุตาม PLO ที่กำหนดหรือไม่ หากให้ปรับปรุงแล้ว
ไม่สามารถทำได้ หรือไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด อาจต้องยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีเพ่ือปิดหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  

๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๖ 
     ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออนุมัติ  
ปิดหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้หลักสูตรรายงานความก้าวหน้า 
ในการทำวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกเดือน ประกอบกับการประชุม 
สภาวิชาการ ในการประชุมครั ้งที ่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที ่ประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ให้รายงานความก้าวหน้าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา  
ที่ปิดอย่างมีเงื่อนไขและยังมีนักศึกษาคงค้าง งานบัณฑิตศึกษาจึงนำรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ
มีนาคม ๒๕๖๖ รายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา  
     ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตว่า นักศึกษา
รายที่ ๑. นางสาวพิมพ์ฐดา วัฒนพงศ์สถิต และรายที่ ๓. นางสาวณัฐชมนต์ กลัดเจริญ ตามแผนการดูแล
นักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา จะพบว่าใช้ระยะเวลาการศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษาเต็ม ควรมีแนวทาง 
หรือมาตรการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ 
     มติที ่ประชุม  รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๖  

 ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์น ักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๖ 
   อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า 
บัณฑิตศึกษาได้ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน ตามแผน 
จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นักศึกษาได้ยื ่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ 

/กุมภาพันธ์... 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเมื ่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  จึงเร ียน
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาทราบ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 
๒๕๖๖  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ 
   อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า 
ด้วยบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันพบว่ามีนักศึกษามาสมัครจำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๗ คน และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร  
และการสอน จำนวน ๒ คน จึงขอรายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ๕.๑ (ร่าง) คำสั ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า  
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติ ยุบเลิกบัณฑิต
วิทยาลัย ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ ่งของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงปรับเปลี ่ยน 
รองประธานกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ของบัณฑิตศึกษา จาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของงานบัณฑิตศึกษามีความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการ
จัดทำ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  

 ๑. รองอธิการบดีวิชาการ    ประธาน 
   ๒. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รองประธาน 
   ๓. ผู้อำนวยการสถาบันและวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

/๔. ประธาน... 
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   ๔. ประธานหลักสูตรที่นักศึกษาขอรับการพิจารณา กรรมการ 
   ๕. ดร.พรพรรณ  ดอนพนัส กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที ่ คัดเลือกบุคคลเพื ่อมาเป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  

ในมนุษย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. ๒๕๖๐ และคุณสมบัติ  
ที่บัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนด 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑) มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อยู่แล้วหรือไม่ 

หากมีแล้วจะซ้ำซ้อนหรือไม่ 
  ๒) เพ่ิมหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นคัดเลือกและแต่งตั้ง  
  ๓) ผู้ที่ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คือ รองอธิการบดีวิชาการ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

บุคคลเพื่อเป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและ  
งานทะเบียน 

  ๔) คณะกรรมการไม่ควรใช้เวลาทำงานไม่มาก เนื ่องจากจะส่งผลต่อระยะเวลา 
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

  ๕) ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของบัณฑิตศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ในหลักการ และมอบบัณฑิตศึกษาตรวจสอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการ
บัณฑิตศึกษา  

 ๕.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื ่อง การจ่ายค่าตอบแทน 
ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

     อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า  
ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  เดิมมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื ่อให้การดำเนินการเกี ่ยวกับการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว บัณฑิตศึกษา  
จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื ่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่ 378/2554 ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2554 และให้ใช้ประกาศการจ่าย
ค่าตอบแทนในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ฉบับนี้แทน  

     มติที ่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื ่อง  
การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

 ๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัคร
เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
      อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า  
ตามที่บัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

/ต่อ... 



-๕- 
 

 

ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องด้วยปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เปิดภาคเรียน ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากยังพอมีเวลาในการรับสมัครนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน บัณฑิตศึกษาจึงได้จัดทำ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา 

     ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ที ่ประชุม
พิจารณา จำนวนผู้สมัครคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของจำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได้ตามแผนการเรียน มีข้อสังเกตว่า 
ในระยะเวลาการรับสมัครที่เหลือมหาวิทยาลัยอาจต้องมีมาตรการหรือกลไกเชิงรุกให้มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

     ที่ประชุมมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑) ตรวจสอบระยะเวลาการขยายเวลาการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้า

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการรับสมัครนักศึกษา 
     ๒) ศิษย์เก่า หรือรุ ่นพี ่จะช่วยเป็นเครือข่ายให้ผู ้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษาได้ 
     ๓) พิจารณาการให้ทุนการศึกษา หรือส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สิทธิพิเศษ 

เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 
      มติที ่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื ่อง  

ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และให้สรุปโครงการเดิมเวียนให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบ รวมถึง  
นำแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 ๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๕ 
      อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า   
ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 
๓/๒๕๖๕ ในรายวิชา EEA๗๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ผู้สอนเดิม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา ขอเปลี่ยนอาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา เป็นอาจารย์  
ดร.นิวัตต์ น้อยมณี และรายวิชา EEA๗๐๖ ประกันคุณภาพการศึกษา ผู้สอนเดิม ได้แก่ อาจารย์ ดร.กิตติ  
รัตนราษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ขอเปลี่ยนเป็นอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง  
และอาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์   
โดยการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื ่อวันที ่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่  
๓/๒๕๖๕ ในรายวิชา EEA๗๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ๓(๓-๐-๖) และรายวิชา EEA๗๐๖ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) ตามท่ีเสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา 

/ที่ประชุม... 
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     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๑) การจัดอาจารย์ผู้สอนขอให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๒) ตรวจสอบข้อมูลในช่องรายวิชาที ่สอนของประวัติและผลงาน อาจารย์ผู ้สอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ 
แก้วมาเมือง และอาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ ควรจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๕ ในรายวิชา EEA๗๐๕ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา 
เป็นอาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี และรายวิชา EEA๗๐๖ ประกันคุณภาพการศึกษา จากอาจารย์ ดร.กิตติ  
รัตนราษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม เป็นอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง และอาจารย์ 
ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการ
บัณฑิตศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สอบถาม  
ในที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ยื่นคำร้องทั่วไป เรื่อง  
การขอขยายระยะเวลาการศึกษา จำนวน ๒ คน โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ให้ความเห็นว่าให้นำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ จึงขอเรียน
สอบถามถึงแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมา 
   ดร.พรพรรณ ดอนพนัส ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลในที่ประชุมว่า แนวปฏิบัติเรื่อง  
การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ปฏิบัติมา คือ  บัณฑิตศึกษารับคำร้อง 
จากนักศึกษา โดยให้ผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณบดี
คณะที ่หลักสูตรสังกัด รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนนำเข้าพิจารณา  
ในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า แนวปฏิบัติเรื่อง
การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรปฏิบัติเช่นเดิมที ่เคยปฏิบัติมา  
เปลี่ยนเพียงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กระบวนการใดท่ีล่าช้าควรปรับกระบวนการให้กระชับขึ้น 
   อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เห็นว่า การขอขยายระยะเวลาการศึกษาเป็นเรื ่องสำคัญ คณะกรรมการประจำคณะจึงควรรับทราบและ  
ให้ความเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาในการพิจารณา 

/ที่ประชุม... 
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